

Số: /BC-BQLKCN

Hà Nam, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo văn bản số 972/SNV-CCHC&VTLT ngày 09/11/2022 của Sở Nội vụ, Ban quản lý các khu công nghiệp báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm

1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

Ban luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên làm căn cứ để triển khai thực hiện; các đồng chí lãnh đạo Ban luôn đưa các nội dung liên quan đến CCHC trong các cuộc họp giao ban; chỉ đạo các phòng thực hiện nghiêm, đúng các quy định trong việc giải quyết các TTHC của đơn vị.

Chỉ đạo các công chức chuyên môn thường xuyên rà soát, bổ sung các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC, từ đó làm cơ sở tham mưu, thực hiện các văn bản về CCHC phù hợp với cơ quan, đơn vị.

Ban quản lý các KCN đã xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023: Kế hoạch số 44/KH-BQLKCN ngày 28/12/2022. Đồng thời, Ban đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-BQLKCN ngày 08/3/2023 về Kiểm tra công vụ, CCHC đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2023.

Căn cứ vào các nội dung tại Kế hoạch, Ban triển khai và thực hiện theo đúng tiến độ và các nội dung đề ra.

2. Cải cách thể chế

Công tác xây dựng và ban hành văn bản của Ban quản lý các KCN được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đơn vị triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản QPPL của Chính phủ, Bộ ngành trung ương, UBND tỉnh trên các lĩnh vực phụ trách, liên quan.

Đơn vị đã ban hành và thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL năm 2023 tại cơ quan: Kế hoạch số 04/KH-BQLKCN ngày 13/01/2023.

3. Cải cách TTHC

Căn cứ Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN đã thực hiện công khai và cập nhật đầy đủ, kịp thời bộ thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành (49 THC) tại trụ sở làm việc cơ quan, trung

tâm HCC và trên trang thông tin điện tử của Ban; phối hợp với VNPT tỉnh Hà Nam đăng tải đầy đủ lên phần mềm dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn.

Đăng tải công khai các thông tin về địa chỉ trụ sở, địa chỉ website, email, số điện thoại của cơ quan; tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại trên trang thông tin điện tử của Ban, bố trí hòm thư, điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Trong quý I năm 2023, Ban quản lý các khu công nghiệp không có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tổ chức liên quan đến các quy định hành chính.

Hiện nay Ban đang rà soát các TTHC để tham mưu điều chỉnh, sửa đổi theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; nghiên cứu, tham mưu bãi bỏ những thủ tục không cần thiết nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân, doanh nghiệp.

*** Kết quả giải quyết TTHC:**

Tình hình xử lý thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/06/2023): Hồ sơ đã tiếp nhận là 873 hồ sơ (có 849 hồ sơ tiếp nhận mới và 24 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang) trong đó có 849 hồ sơ đã được giải quyết trước hạn hoặc đúng hạn; 05 hồ sơ trễ hạn (Trễ hạn tại bước chuyển trả hồ sơ cho công dân do hồ sơ không đủ điều kiện. Công dân đã đến nhận hồ sơ về chỉnh sửa theo hướng dẫn nhưng bước trả online bị chậm do cán bộ thực hiện không đúng thao tác và hệ thống đôi khi trục trặc dẫn đến việc trả chậm); 19 hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn trả, chuyển sang kỳ sau).

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND, ngày 25/4/2023 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam.

Ban hành các Quyết định: Quyết định số 140/QĐ-BQLKCN ngày 19/5/2023 về việc phân công nhiệm vụ đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý các KCN; Quyết định số 152/QĐ-BQLKCN ngày 02/6/2023 về việc phân công nhiệm vụ đối với Trưởng ban và các Phó trưởng ban Ban quản lý các KCN.

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-BQLKCN ngày 20/3/2023 về việc điều động, bổ nhiệm, chuyển vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng, công chức, viên chức, Ban quản lý các KCN đã tiến hành luân chuyển 03 trưởng phòng và sáp nhập Văn phòng và Phòng Quản lý Doanh nghiệp thành Phòng Quản lý Hành chính và Doanh nghiệp.

Tuyển dụng 01 công chức, theo Quyết định số 75/QĐ-SNV, ngày 31/01/2023 và cho thôi việc 01 công chức theo Quyết định số 57/QĐ-BQLKCN ngày 15/3/2023 về việc cho thôi việc đối với công chức.

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 về việc thành lập Hội đồng quản lý Trung tâm quản lý, khai thác hạ tầng và tư vấn hỗ trợ KCN tỉnh Hà Nam.

5. Cải cách chế độ công vụ

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm, khen thưởng, ... đối với cán bộ, công chức và người lao động. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng an ninh, ... Phân công, bố trí, sắp xếp nhân sự theo yêu cầu của vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn của từng công chức.

(Ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2023: Kế hoạch số 41/KH-BQLKCN, ngày 11/11/2022).

Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã cử 02 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3.

6. Cải cách tài chính công

Căn cứ vào điều kiện thực tế và các quy định tài chính, ngày 06/01/2023, Ban đã ban hành Quyết định về “Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023” làm căn cứ kiểm soát và thực hiện việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

7. Hiện đại hóa nền hành chính

Cơ quan đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-BQLKCN về Ứng dụng CNTT năm 2023. Thường xuyên chỉ đạo công chức sử dụng quản lý văn bản điều hành, thư điện tử, chữ ký số trong trao đổi công việc (trừ những văn bản mật theo quy định của pháp luật).

Thực hiện việc cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm Quản lý CBCCVC.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý các KCN trong 6 tháng đầu năm được triển khai theo đúng Kế hoạch đã đề ra và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Ban đã luôn bám sát các chỉ đạo của Tỉnh và Trung ương trong lĩnh vực CCHC và ban hành kịp thời các văn bản liên quan đến cải cách hành chính.

2. Hạn chế

Việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp do doanh nghiệp không có nhu cầu.

Khối lượng công việc nhiều, các TTHC phát sinh hàng ngày lớn, thời gian giải quyết một số TTHC ngắn, biên chế cơ quan có hạn, hệ thống một cửa tại một số thời điểm gặp trục trặc hoặc mạng kém gây chậm trễ trong việc tiếp nhận cũng như chuyển, trả hồ sơ online.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng cuối năm.

- Hoàn thiện công tác tham mưu, đề xuất đối với việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đối với một số THH không còn phù hợp.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị đảm bảo đủ điều kiện thực hiện quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng

cường rà soát các quy định của nhà nước, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tế địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Bám sát các nội dung tại các Kế hoạch của năm 2023 về: CCHC, Ứng dụng CNTT, Đào tạo, bồi dưỡng ... để thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC trong 6 tháng cuối năm.

IV. Kiến nghị, đề xuất: Không đưa nội dung công dân, doanh nghiệp sử dụng BCCI vào tiêu chí chấm điểm CCHC do việc sử dụng dịch vụ này là trên tinh thần tự nguyện của công dân và doanh nghiệp.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban quản lý các KCN./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn, TT;
- Lưu: VT, VP.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Kiên